



**คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
งานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม**

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ ประจำปี ๒๕๖๗
งานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

คู่มือสำหรับประชาชน ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ

ชื่อกระบวนการ	การรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเข้ารับการศึกษาเตรียมความพร้อม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
หน่วยงานเจ้าของกระบวนการ	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอิฐดอนหวายขมิ้น -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาด -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวหนองแคนดอนบาก

วิธีการ ระยะเวลา ขั้นตอนการให้บริการ

ที่	รายละเอียดขั้นตอนการบริการ	ระยะเวลาให้บริการ	ส่วนงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	ผู้ปกครองยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครเพื่อส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาในสังกัด อบต.ศรีสุข แต่ละแห่งประกาศกำหนด	๑ วัน	สถานศึกษาในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข (ศพด.ทั้ง ๓ แห่ง)	ระยะเวลาการเปิดรับสมัครและสถานที่รับสมัครตามสถานศึกษาในสังกัด อบต.ศรีสุข แต่ละแห่งประกาศกำหนด
๒	การพิจารณารับเด็กเข้าเรียน	๗ วัน	สถานศึกษาในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข (ศพด.ทั้ง ๓ แห่ง)	ระยะเวลา : ภายใน ๗ วัน นับจากวันปิดรับสมัคร

ระยะเวลาดำเนินการ รวม ๘ วัน

งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอ (เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ)

ที่	รายการเอกสารยืนยันตัวตน	จำนวนเอกสาร	หมายเหตุ
๑	ใบสมัครเข้ารับสมัครการศึกษา	๑ ชุด	กรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน
๒	ทะเบียนประวัติของเด็ก	๑ ชุด	ให้ผู้ปกครอง เป็นผู้ลงนามรับรองสำเนา
๓	สำเนาสูติบัตรของเด็ก	๑ ฉบับ	ให้ผู้ปกครอง เป็นผู้ลงนามรับรองสำเนา
๔	สำเนาทะเบียนของเด็ก	๑ ฉบับ	ให้ผู้ปกครอง เป็นผู้ลงนามรับรองสำเนา
๕	สำเนาทะเบียนบ้านบิดามารดาหรือผู้ปกครอง	๑ ฉบับ	ให้ผู้ปกครอง เป็นผู้ลงนามรับรองสำเนา
๖	สำเนาใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ของเด็ก (ถ้ามี)	๑ ฉบับ	ให้ผู้ปกครอง เป็นผู้ลงนามรับรองสำเนา
๗	รูปถ่ายของเด็ก ขนาด ๑ นิ้ว	๓ รูป/แผ่น	-

ค่าธรรมเนียม

- ไม่มีค่าธรรมเนียม

ช่องทางการให้บริการ/สถานที่	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข โทรศัพท์ : ๐๔๓-๗๕๐๙๖๖ ต่อ ๗๒๓๖ -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอีด้อดอนหวายขมื่น โทรศัพท์ : ๐๘๔-๙๕๔๕๑๘๔ (ครูนิมมวล สาครสูงเนิน) -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาด โทรศัพท์ : ๐๙๙-๓๘๒๓๓๑๐ (ครูบุรฉกร เนื่องโนราช) -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบก โทรศัพท์ : ๐๘๙-๘๖๓๑๖๑๙ คุณครูสิทธิพงษ์ เหล่าพล
ระยะเวลาเปิดให้บริการ	วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (มีพักเที่ยง)
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี)	
<p>๑. หลักเกณฑ์การรับนักเรียนเป็นไปตามประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข</p> <p>๒. การรับสมัครเด็กเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เพื่อเข้าเรียนในระดับอนุบาล อายุ ๒ - ๔ ปี ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของทุกคน โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ หากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนไม่เต็มตามจำนวนที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข สามารถพิจารณารับเด็กนอกพื้นที่บริการได้ แต่หากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนเกินกว่าจำนวนที่กำหนดให้ใช้วิธีการจับฉลาก</p> <p>๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ตรวจสอบรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาก่อนประถมศึกษาและประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาปิดไว้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุข พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองของเด็กทราบภายในเดือนพฤษภาคม ก่อนปีการศึกษาที่เด็กจะเข้าเรียน ๑ ปี</p> <p>๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข แจ้งประชาสัมพันธ์รายละเอียดหลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ของปีการศึกษาที่เด็กจะเข้าเรียน</p> <p>๕. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กำหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว</p>	
ช่องทางการร้องเรียน	หากการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข หรือ ทางเว็บไซต์ https://www.srisuk.go.th

กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐
๓. พระราชบัญญัติการกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
๔. พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๒
๕. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘